

สรุปประเด็นศาสตร์พระราช่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราช่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา</p>	<p>เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ศกนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต</p> <p>ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๐๖.๐๐ น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แต่พระสงฆ์และสามเณร ทั้งในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด และวัดไทยทั่วโลก เวลา ๑๙.๐๐ น. จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง และส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด รวมทั้งในต่างประเทศ ณ เวลาและสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกกำหนด</p> <p>ในโอกาสเดียวกัน รัฐบาลได้ประกาศให้ ช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ศกนี้ เป็น “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช ของไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก โดยทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลัก “ทศพิธราชธรรม” ทั้งนี้ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัด ๑๑ ร้วขบวน “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดสีขาว เพื่อชมความงดงามตระการตาของริ้วขบวนดังกล่าว ซึ่งจะเคลื่อนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม และร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เพื่อน้อมสักการะถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง</p> <p>นอกจากนั้นรัฐบาลขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมพลังแสดงความจงรักภักดี และร่วมสวดติพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในรูปแบบต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม</p> <p>สำหรับวันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ซึ่งการดื่มสุรานอกจากจะเป็นการละเมิดศีล ๕ ยังก่อให้เกิดผลเสียอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งในเรื่องของสุขภาพ อุบัติเหตุ ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในปีนี้ว่า "ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข" ขอเชิญชวนให้ใช้โอกาสการเข้าพรรษา ๓ เดือนนี้ ร่วมกันปฎิญาณตน "งดดื่มสุรา" และ ขยายเวลาการสร้างกุศลนี้ ออกไปอีกให้มากที่สุด</p>	<p>สน.ปท./ สส.ปค.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๒.การแก้ไขปัญหา มลพิษทางน้ำ	<p>ปัญหามลพิษที่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ปัจจุบันประเทศไทยยังมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอ โดยมีน้ำเสียจากชุมชนปริมาณราว ๑๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แต่ อปท.สามารถบำบัดน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ ได้เพียง ๓.๒ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน เป็นเหตุให้น้ำเสียลงสู่ธรรมชาติกว่า ๗ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน</p> <p>รัฐบาลจึงได้ริเริ่ม โครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ตามแนวพระราชดำริ มีเป้าหมายเพื่อจะปลูกจิตสำนึก จิตสาธารณะ ให้ประชาชน ในการร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ นอกจากนั้นจะเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ให้แก่ชุมชน โดยสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนตามหลักการของ “ศาสตร์พระราชา” ที่ต้องแก้ปัญหาจากฐานราก จากกระบวนการภายใน โดยการพึ่งตนเอง ทำให้ชุมชนและหมู่บ้านมีพื้นฐานที่มั่นคง</p> <p>ในครั้งนีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน จึงจัดให้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำ กว่า ๖๐๖ โครงการทั่วประเทศ โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ ชุมชนจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาชน กำกับ ดูแล และขอความร่วมมือให้มีเครื่องดักไขมัน หรือกรองน้ำเสียก่อนการระบายน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะ</p>	-
๓.การแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย	<p>ขอเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสสมหมายมงคลเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา” ที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการจะป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ทั้งนี้ประเทศไทย ถูกระบุว่ามีปัญหาขยะทางทะเล เป็นอันดับ ๖ ของโลก ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์เพื่อการลดขยะและพลาสติก ไม่ให้ทิ้งลงในแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล เช่น การลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด การติดตั้งหุ่นลอยดักขยะปากแม่น้ำและลำคลอง รวมทั้งมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายทะเล เป็นต้น จึงขอขยายผลการดำเนินงานทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยบูรณาการ “พลังประชารัฐ” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติก ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นต้นไป เช่น</p> <p>๑) กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน</p> <p>๒) กิจกรรม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยส่งเสริมให้ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดทั่วประเทศ ลดการใช้ถุงพลาสติกหิ้วและงดใช้โฟม พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น การพกถุงผ้ามาจ่ายตลาด การใส่ของรวมกันในถุงเดียวเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก</p> <p>๓) กิจกรรมการลดใช้ถุง ขวดน้ำ แก้วน้ำพลาสติก และกล่องโฟม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย</p> <p>๔) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายทะเล เป็นต้น</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	<p>โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป กิจกรรมดังกล่าว นอกจากช่วยเหลือแล้ว ยังช่วยให้ประเทศประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น “ฝ่ายผู้บริโภค” ขณะเดียวกัน “ฝ่ายผู้ให้บริการ” สามารถร่วมรับผิดชอบได้เช่นกัน โดยหามาตรการจูงใจลดรับถุงพลาสติก เช่น การลดราคา การสะสมคะแนน</p> <p>นอกจากนั้นได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษ “ทั้งระบบ” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้ง “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร” ในทุกกลุ่มพื้นที่ของ อปท. จำนวนกว่า ๗,๘๐๐ แห่ง ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกำจัดขยะให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือนโดยขอให้พิจารณาขนาดและที่ตั้ง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ที่สำคัญ และดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>๔.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน</p>	<p>รัฐบาลได้ติดตามเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนอย่างใกล้ชิด และได้เร่งดำเนินการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มที่เป็นหนี้ในระบบสถาบันการเงินและหนี้นอกระบบ ที่เป็นภาระและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก</p> <p>การแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ” นั้น รัฐบาลและ คสช. ก็ได้เร่งดำเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดสร้างกลไกการทำงานแบบบูรณาการ ของ กอ.รมน. ตำรวจ ทหาร และส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อจะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้น จะต้องเริ่มจากการจำแนกสภาพหนี้ เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ย หรือทำการประนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างของหนี้ และการชำระหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาชำระให้ยาวนานออกไป หรือ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยยึดหลักการว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้</p> <p>สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องขายฝากโฉนดที่ดินกับเจ้าหนี้นอกระบบและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด อีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ที่กู้เงินมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่พอเพียง ไม่เป็นการลงทุน หรือสร้างรายได้ในอนาคต โดยลูกหนี้นอกระบบทั้งหมดในฐานข้อมูลของภาครัฐ ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ราย ได้รับการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหรือทำข้อตกลงประนอมหนี้ไปแล้ว กว่า ๕๕,๐๐๐ ราย ที่เหลือจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรม ในพื้นที่</p> <p>สำหรับด้าน “หนี้ในระบบ” ปัจจุบันภาครัฐมีโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อย ที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน จนกลายเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ภายใน ๙๐ วัน และเป็นหนี้เสียอยู่กับธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป สามารถมาขอรับความช่วยเหลือในการประนอมหนี้ เพื่อดูแลปัญหาให้ได้อยู่ดีในคราวเดียวได้ รวมถึงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการชำระหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตามความสามารถที่แท้จริง ควบคู่กับการได้รับความรู้ เสริมสร้าง</p>	<p>สน.สก.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	<p>วินัยทางการเงินที่ดีต่อไป</p> <p>ล่าสุดได้มีการปรับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น เช่น ให้ครอบครัวกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้ด้วย และขยายขอบเขตให้ครอบครัวนี้เสียที่เกิดขึ้นก่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๑ อีกทั้งผ่อนผันให้ลูกหนี้ที่แม้จะถูกดำเนินคดีแล้ว แต่ยังไม่มีความผิดทางอาญา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้</p> <p>ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้จะไม่ทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้เพื่อนำไปชดเชยหนี้ที่ค้างชำระอยู่ แต่ให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้ตามกำลังของตนเอง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เป็นหน่วยงานกลาง คิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนร้อยละ ๔ - ๗ ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี อีกทั้งการให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อนำไปเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับตนเอง</p>	
<p>๕.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มครัว</p>	<p>รัฐบาลพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้ของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มครัว ที่ผ่านมามีครัวเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ และมีมูลค่าหนี้อยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งเป็นหนี้สินของโครงการสวัสดิการการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ที่มีผู้กู้ยืมกว่า ๕ แสนราย คิดเป็นเงินกว่า ๔ แสนล้านบาท โดยเป็นหนี้เสีย มากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>ช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามใช้มาตรการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลดภาระหนี้ ที่เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ ๔ เพื่อนำไปชำระหนี้โครงการ ช.พ.ค. เดิม และเพื่อนำไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน แต่ยังมีผู้มาร่วมโครงการไม่มากนัก นอกจากนั้น ในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ให้โอกาสลูกหนี้ ที่มีปัญหาผ่อนชำระจนกลายเป็นหนี้เสีย สามารถผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ พักชำระเงินต้น ไม่เกิน ๓ ปี ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ธนาคารออมสินนำเงินสนับสนุนที่เคยได้รับจากโครงการ ช.พ.ค. ไปช่วยลดอัตราดอกเบี้ย ให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากเดิมร้อยละ ๐.๕ - ๑.๐ คิดเป็นเงินประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>สำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้และมาตรการแก้ไขหนี้ต่างๆ ที่รัฐบาลริเริ่มขึ้น เป็นเพียงการพยายามแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ปลายเหตุเท่านั้น ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาก่อนหนี้เกินตัวที่ “ต้นเหตุ” คือการพยายามไม่เข้าสู่วงจรการเป็นหนี้ โดยต้องเริ่มจากตัวทุกคนเอง ทั้งนี้ การก่อหนี้ในหลายกรณี เป็นความจำเป็น โดยเฉพาะจากความเดือดร้อนที่เป็นผลจากภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหาย เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งภาครัฐได้พยายามเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ แต่ยังมีกรณีการกู้ยืมทั่วไปที่ไม่จำเป็นเช่นกัน</p> <p>สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทานไว้ให้กับชาวไทย มาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต เริ่มจากการมีสัมมาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และหาทางเพิ่มรายได้เมื่อมีโอกาสใช้จ่ายอย่างพอเพียงเท่าที่จำเป็น มีการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายและการสร้างรายได้ในอนาคต และเตรียมการเรื่องเงินออมไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินทั้งการออมเงินสดในบัญชี การซื้อหุ้น การซื้อประกันชีวิต หรือการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดันให้มีกฎหมายรองรับให้ถือ</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	เป็นสินทรัพย์และหลักประกันได้	
๖. การป้องกัน ภัยธรรมชาติจาก พายุโซนร้อน “เซินติญ”	สุดท้ายขอให้ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และทะเล ได้ติดตามพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากมีพายุโซนร้อน “เซินติญ” จากทะเลจีนใต้ ส่งผลกระทบให้อาจมีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแปรปรวน ระมัดระวังแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ โดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมการช่วยเหลือ กู้ภัย และมีแผนเผชิญเหตุที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า สามารถปฏิบัติได้อย่างทันที่	-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
 กองวิชาการและแผนงาน
 กรมการปกครอง